

คำนำ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้จัดทำเอกสารคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การจัดทำเอกสารคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ ได้รับคำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

สารบัญ

	หน้า
ตอนที่ ๑ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	๑
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๒
งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง	๕
งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	๕
สาระความรู้ ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๖
ขอบข่ายภารกิจ	๗
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๒
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๑๓
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด	๑๔
ตอนที่ ๒ การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร	
การจัดโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	๑๕
การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๑๖
การจัดบุคลากรกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ	๑๖
รายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานตามภารกิจ	๑๗
รายชื่อศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น	๑๘
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๑๙
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด	๒๐
ภาคผนวก	๒๑
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์	๒๒
กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙	๒๗
หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑	๒๘
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ ๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑	๒๙

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ ๘๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม และ ศูนย์วิจัยการศึกษา	๕๓
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ ๘๗/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่นิเทศ	๕๖
คณะผู้จัดทำ	๖๑